

5 วิธีจัดสรรจួយโตะทำงานรับปีไ้ 2017

นำเสนอเมื่อ : 29 ม.ค. 2560

บทความประชาสัมพันธ์

5 วิธีจัดสรรจួយโตะทำงานรับปีไ้ 2017

โดยบริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

5 วิธีจัดดวงจуй

โต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017



1 ของมงคล

เช่น น้ำตก แก้วน้ำ กังหันน้ำ
ด้านซ้ายของโต๊ะเพื่อชัยชนะ



2 สิ่งของสีเขียว

เช่น ภาพวาด ต้นไม้เล็ก ๆ ด้านหน้า
สร้างสมาธิและลดความเครียด



3 สัตว์มงคล

เช่น ปีเซียะ ใต้พื้นโต๊ะ
ช่วยกำจัดปัญหาและอุปสรรค



4 สิ่งของทรงกลมสีใส

เช่น แก้วคริสตัล ด้านขวาของโต๊ะ
สร้างความสามัคคี



5 มีกำแพงทึบ หรือม่านด้านหลัง

ไม่เป็นทางเดินเพื่อความมั่นคงในชีวิต



ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นอกจากคนไทยเชื้อสายจีน และคนจีนจะนิยมปรับดวงจัญที่อยู่อาศัยใหม่แล้ว ในฐานะคนทำงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโต๊ะทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน การจัดดวงจัญโต๊ะทำงานที่ดียิ่งส่งผลให้พลังชีวิต หรือพลังแห่งชีวิตสามารถไหลผ่านได้ดี นอกจากนี้ยังทำให้พลังเบญจธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ และธาตุจักรวาล หมุนวนคล่องส่งผลในทางพลังงานบวก ซึ่งผลระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อโบราณไปด้วยกัน วันนี้ **jobsDB** ขอแนะนำวิธีการจัดโต๊ะทำงานรับวันตรุษจีน เพื่อสร้างพลังงานดี ๆ ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ลองไปดูกันว่าหากคุณต้องการเสริมพลังด้านต่าง ๆ ควรหาอะไรมาวาง หรือจัดดวงจัญแบบใด

1. ช่วยสร้างชัยชนะ คายายคล่อง ประสบความสำเร็จ ให้ตั้งของมงคลธาตุน้ำ เช่น แก้วใสใส่น้ำเปล่า น้ำตก น้ำล้น น้ำพุเล็กๆ ไว้ทางด้านซ้ายมือ จะช่วยให้พลังงานธาตุน้ำไหลคล่องสะดวก เหมือนที่ชาวจีนโบราณบอกว่ น้ำคือเงิน เงินคือน้ำ น้ำคือโชค ลาภ แต่มีข้อแมวน้ำที่ใสต้องสะอาด ต้องเปลี่ยนน้ำเสมอ ไม่ปล่อยให้สกปรกเน่าเหม็น

2. ช่วยสร้างสมาธิ ลดความเครียด ให้ใช้ของสีเขียว สีเขียวเป็นสีแห่งสมดุลชีวิต ทำให้สงบ เป็นสีแห่งการผ่อนคลาย ซึ่งการทำงานทุกวันทำให้คุณมีความเครียด การมีต้นไม้สีเขียวเล็กๆ หรือมีภาพสีเขียวอยู่ด้านหลังโต๊ะทำงาน จะทำให้คุณได้ทำงานไป สร้างความสมดุลและผ่อนคลายไป รวมถึงลดความเครียด ยิ่งต้นไม้สีเขียวเล็ก ๆ ต้องอาศัยการดูแล จะทำให้จิตใจของคุณอ่อนโยนมากขึ้นด้วย จากนั้นลองหาไม้มงคลเล็ก ๆ เช่น ต้นกวานอิมน้ำ ต้นกระบองเพชรเล็ก ๆ หรือต้นเงินไหลมา เพื่อมาตั้งไว้หน้าโต๊ะทำงานคุณ จากนั้นก็มองในเวลาที่ต้องการพักสายตา

3. ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ต้องตั้งปีเซี่ยะไว้ใต้โต๊ะ หรือวางบนพื้นใต้โต๊ะ ด้วยความเชื่อที่ว่าปีเซี่ยะเป็นสัตว์มงคล จริงๆ แล้ว คือสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต่โบราณ สวนหนุา หัว และขาคล้ายสิงห์ มีปีกคล้ายนก สวนหลังคล้ายปลา และมีหางเป็นแมว มีปากแต่ไม่มีทวาร ถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยป้องกัน และปัดเป่าภูติผีปีศาจ ขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ ขจัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้หมดไป ปีเซี่ยะที่ดี จะต้องมิลักษณะดังนี้ ยกหัวขมขู่แข็ง ออกผายองอาจเงาเกรงขาม เทาตะปบเงินทอง ลืนตัววัดโชค ลาภ อปากรับทรัพย์ หางที่ยาวกวักโชค ลาภ

4. ช่วยสร้างทีมให้มีความกลมเกลียวสามัคคี ให้วางสิ่งของหรือสัญลักษณ์รูปกลมสีใส เช่น ลูกแก้ว ลูกหินกลมๆ สีใส ไว้ที่โต๊ะด้านขวามือ ลูกแก้วสีมีสัญลักษณ์ของความกลม ไม่มีเหลี่ยม เปรียบเสมือนการทำงานที่พร้อมเพรียง มีความสามัคคี รวมแรงรวมมือรวมใจกัน แต่มีเคล็ดว่า ต้องใช้ลูกแก้วที่สะอาดไม่มีฝุ่นจับเท่านั้น

5. ช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพการงาน ด้านหลังที่นั่งคุณต้องเป็นกำแพงที่บสูง หรือฉากพื้นเรียบที่มีความแข็งแรงทนทาน พื้นหลังต้องไม่ไหวเอนหรือมีสิ่งเคลื่อนไหว เปรียบเสมือนคุณนั่งอยู่แล้วมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความที่บของพื้นหลังทำให้คุณรู้สึกมั่นคงไม่ต้องระวังหลัง ทำให้ส่งผลดีแก่การทำงานของ คุณ

การจัดดวงจัญโต๊ะทำงาน เป็นเพียงหนึ่งในความเชื่อ และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคุณ ทั้งนี้คุณภาพงานที่ดีต้องออกมาจากความตั้งใจที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคนด้วย **jobsDB** สนับสนุนให้คุณทำงานทุกๆ วันด้วยความตั้งใจ มีความสุข และอยากให้คุณมีความมั่นใจในการทำงานว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นทุกๆ วัน เป้าหมายที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังไว้จะสำเร็จในไม่ช้า **#icanbebetter**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

อัญธิกา ลิ้มป้อนันต์ชัย

สุชาय เฉลิมรัตนศักดิ์ / สุมณี อินรักษา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท จัดหางาน จอบส์ ดีบี บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติง จำกัด

(ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02 971 3711

โทรศัพท์: 02 667 0850

อีเมล: suchai@pc-a.co.th sumanee@pc-a.co.th

อีเมล: Anthikal@jobsdb.co.th